



# การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 / 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองบริหารงานวิจัยได้จัดประชุม  
คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน  
ระบบ Zoom Meeting



โดย **ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์** : กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากภายในและภายนอกประกอบด้วย **ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย รั้วตระกูล** **ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จำรัสสุทธิรงค์** **ดร.วิไลพร เจตนจันทร์** และ**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเนตร อุณาภูล** และคณะกรรมการจากส่วนงานใน  
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่าง ๆ  
โดยมีหัวข้อดังนี้

- 1) ความคืบหน้าการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์วิจัยสำหรับปีงบประมาณ 2566 โดย **ศาสตราจารย์ ดร.  
นายแพทย์กัทรชัย กัรตสิน** : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
- 2) รายงานการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดย **ดร.บุษรี จูฑากิจวัฒนกุล** : ผู้อำนวยการศูนย์  
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
- 3) การดำเนินงานของเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SSHA)  
โดย **คุณมนัรัตน์ จอมพุก** : ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ในฐานะคณะทำงานเครือข่าย MU-SSHA
- 4) ความคืบหน้าการดำเนินการ Flagship ด้าน Deep Tech Accelerator และ Commercialization โดย  
**รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนิน วงศ์สวัสดิ์** : ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในที่ประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย การดำเนินงานของเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SSHA) และการดำเนินการ Flagship ด้าน Deep Tech Accelerator และ Commercialization



การประชุม ๔ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานวิจัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 คน

ข้อมูลข่าวโดย  
นายธนภัทร เลิศมงคลอักษร  
นางสาวสุปราณี ลัมพวงแก้ว  
งานบริหารข้อมูล และเผยแพร่งานวิจัย  
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล